



แคว้นบปาริชัด

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใหนมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 40

ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540

ย้ายสำนักงาน

- อธิการบดี ตลอดจนผู้ช่วยอธิการบดี
ทุกฝ่าย ได้ย้ายจากอาคารเรียน 7 ชั้น 2 ไปที่
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่
3 พ.ย. 40 โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำหรับติดต่อ คือ

- ห้องเลขอาธิการบดี 88- 2202 ,
88 - 2203 ส่วนโทรศัพท์ภายนอกคือ
312541

- ห้องสำนักงานกองบริหารงานทั่วไป
ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานการประชุม
และงานประชาสัมพันธ์กลาง หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน คือ 88-2214, 88-2215, 88-
2216, 88-2217 ส่วนภายนอกคือ 324747
และโทรสาร คือ 324440

- รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
จะย้ายสำนักงานจากอาคาร 7 ชั้นล่าง ไปอยู่ชั้น 2
ห้องอธิการบดีเดิม โทรศัพท์ ภายใน คือ 778

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธุรการ ย้ายไปอยู่ที่
ห้องงานการเจ้าหน้าที่ โทร. 719

- ฝ่ายตรวจสอบ จะย้ายไปชั้นล่าง
อาคาร 7 ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
เดิม ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ยังอยู่ที่
เดิมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ

ขอแสดงความเสียใจ

งานประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความเสียใจ
กับ อาจารย์อมรา วัชรทัย ที่ได้สูญเสียบิดา
ไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ขณะนี้
เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ วัดหงษ์ประ
ดิษฐาราม ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพร่วม กับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่
7 พ.ย. 40 จะมีรถออกจากหอพักริมบึง
เวลา 19.30 น. และกำหนดฌาปนกิจศพใน
วันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2540 เวลา 16.00 น.
รถออกจากอาคาร 7 เวลา 15.00 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน และขอเชิญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพในวัน เวลา ดังกล่าว

รับสมัครลูกจ้างประจำ

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง
ประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
สังกัดกองธุรการวิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและ
สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร
7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2540

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

หลักฐาน ประกอบด้วยรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 1 รูป และหลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองธุรการวิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 40

ข่าวฝากจาก ดร. สมภพ อินทสุวรรณ

เชิญส่งภาพเข้าประกวด

ดร. สมภพ อินทสุวรรณ ขอเชิญทุกท่านส่งภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ "คนเลวทักษิณ" โดยมีกติกา คือ เป็นภาพถ่ายขนาดโปสเตอร์ และเป็นภาพถ่ายผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ในบริเวณมหาวิทยาลัย และหน้ามหาวิทยาลัย เช่น ไม่สวมแว่น ไม่ข้ามทางข้าม เลี้ยวขวาเข้าเมืองบริเวณหน้าประตู

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ตามบอร์ดทั่วไป

อบรมหลักสูตร "5 ส. และการทำงานเป็นทีม"



งานการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร "5 ส. และการทำงานเป็นทีม" ให้แก่ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ย. 40 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ จุลทรัพย์ ประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ได้กล่าวว่า ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างประจำ เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จึงถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญที่มีส่วนช่วยให้การบริหาร และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ของการทำงานร่วมกัน

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "5 ส. และการทำงานเป็นทีม" ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 40 ณ อาคารสำนักหอสมุด ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเทคนิค 5 ส. มาใช้เพื่อพัฒนาการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความเข้าใจต่อระบบการสร้างและพัฒนาทีมงานได้เป็นอย่างดี

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะมีทั้งการบรรยายและการไปทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ในส่วนของวิทยากรจะประกอบด้วย ผศ. นิรันดร์ จรจิตร ผศ. คำรณ พิทักษ์ และ

อุลลังจังหวัดสงขลา

